

แนะนำความรู้เรื่องโอนรถ ใหม่ล่าสุด กติกาใหม่ ออกมาได้ไม่กี่เดือน!!!

ไม่ทราบว่ามีใครพอรู้บ้างหรือว่า จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง พอดีทำธุรกิจเรื่องรถอยู่ เต็มวันนี้กรรมการขนส่งทางบก ค้าเปลี่ยนกฎใหม่เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ โอน หรือย้ายทะเบียนรถ (ยกเลิกใช้เอกสารทะเบียนบ้าน) ซึ่งจากเดิม ไม่ว่าจะโอน หรือรับโอน หรือมอบอำนาจต่างๆ ต้องมีเอกสาร "สำเนาทะเบียนบ้านแนบไปด้วยทุกครั้ง" แต่ปัจจุบันทันสมัยยิ่งขึ้น เมื่อกรรมการขนส่งทางบก ได้มีการใช้ระบบ Online เชื่อมต่อกับทางทะเบียนราษฎรทำให้เราไม่ต้องใช้เอกสารนำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป

ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นในการโอนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ (นอกเหนือจากเล่มทะเบียน)
กรณีที่คุณครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นรูปแบบบุคคล (เดิม)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3. ใบมอบอำนาจ 2 ชุด
4. ใบโอน 1 ชุด

จากกรณีดังกล่าวปัจจุบันเอกสารที่ใช้ทั้งหมดใช้เพียงแค่ชุดเดียว เพียงแต่ตัดสำเนาทะเบียนบ้านออก ไม่ว่าจะแจ้งไปใช้รถที่จังหวัดใด หรือแจ้งย้ายรถเราไปเขตไหน เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้านอีกต่อไป...

หมายเหตุ เอกสารการมอบอำนาจห้ามมีรอบลบ ชุดขีด หรือแก้ไขทุกกรณี หากมีรอยให้ถือว่าเอกสารมอบอำนาจนั้นเป็นอันยกเลิก มีบอกหลังเอกสารนั้น เพราะฉะนั้น เหตุผลข้อนี้ เวลาเราซื้อ หรือขาย ควรมีเผื่อให้ผู้ซื้อ 2ชุดเป็นอย่างน้อย หรือผู้ซื้อควรขอจากเจ้าของรถ 2ชุดเป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันการเขียนผิด เพราะไม่นั้นเราอาจต้องวิ่งไปที่บ้านเจ้าของรถอีกครั้งเพื่อให้เซ็นหนังสือมอบอำนาจอีกที "เสียเวลา")

เอกสารการโอนรถ ในรูปแบบนิติบุคคล (รูปแบบบริษัท) เอกสารแล้วแต่ตกลงกับทางบริษัทว่าทางบริษัทจะยินยอมให้เราไว้กี่ชุด เพราะส่วนใหญ่ใช้เพียงชุดเดียว แต่เผื่อไว้ดีกว่าวิ่งมาขอใหม่ ซึ่งการเซ็นเอกสารในรูปแบบนิติคนั้น จะต้องให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัทเท่านั้น! (เอกสารอื่นนอกเหนือจากเล่มทะเบียน)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจในการเบิกจ่าย 1 ชุด (พร้อมประทับตราบริษัท)
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออก รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์)
3. ใบมอบอำนาจ 1 ชุด
4. ใบโอน 1 ชุด

หมายเหตุ ควรตรวจสอบในหนังสือรับรองบริษัทว่าผู้มีอำนาจลงนามคือใคร และมีกี่ท่าน และสามารถลงแทนกันได้ไหม แล้วจึงใช้สำเนาบัตรประชาชนของท่านนั้นพร้อมลายเซ็น และเอกสารทุกฉบับทุกๆหน้าต้องมีการประทับพร้อมลายเซ็นของบริษัทด้วยนะครับ

กรณีตัวอย่างที่สำคัญที่อยากเตือนที่ผมเจอมากับตัวเอง กรณีรูปแบบบริษัท" ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชาวต่าง
ด้าว" อันนี้น่ากลัวมาก เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ ต่างชาติที่มาลงทุนในบ้านเราแจ้งเป็นแถบๆ บ้างถูกฟ้อง
ล้มละลาย บ้างปิดกิจการหนีหนี้ อันนี้ควรระวัง กรณีที่ผมเจอมาโชคดีที่ไม่ใช่ทั้ง 2 กรณี เพราะทั้ง 2 ตัวอย่างที่
ยกมาให้ฟัง ถ้าเราไปซื้อโดยไม่รู้ หรือไม่ตั้งใจ ทรัพย์สินที่เราซื้อมาจากทางบริษัทนั้นๆ อาจถูกอายัดอยู่ ซึ่ง
หมายถึง ทางบริษัทไม่สามารถนำมาจากทอดตลาดได้ แต่มีบางแห่งเข้าตาจน จำเป็นต้องรีบขายในราคาที่ถูก
แล้วหอบเงินกลับประเทศ ส่วนกรณีที่ผมโดนมากับตัวเอง เป็นการรื้อรถยนต์จากบริษัทญี่ปุ่นซึ่งได้มีการแจ้งปิด
กิจการลงแต่จดทะเบียนชื่อใหม่แทนโดยมีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการเบิกจ่าย เป็นคนเดิม เรื่อง
นี้โอนได้แต่ยาวมาก เพราะว่าบริษัทปิดกิจการลง (เสมือนผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ไม่มีตัวตนในไทย)
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำ หากว่าบริษัทนั้นปิดไปแต่ยังเปิดกิจการใหม่ และยังสามารถติดต่อกับทางบริษัทนั้น
ได้ ให้ทางบริษัท (พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับซื้อ-ขาย หรือฝ่ายจัดซื้อ) ยื่นหนังสือไปที่บริษัทแม่ หรือบริษัท
ที่มีต้นสังกัดจากต่างประเทศ ให้ออกเอกสารหนังสือมอบอำนาจมายังกรรมการผู้จัดการที่ดูแลบริษัทนั้นอยู่ใน
บ้านเรา โดยออกมาเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้ทางทนายความของทางบริษัททำหนังสือแปลภาษามาเป็น
ภาษาไทย จากนั้น เมื่อได้เอกสารมาครบแล้วก็ให้ทางกรรมการเซ็นมอบอำนาจต่อมายังเราจึงสามารถนำรถ
ไปโอนได้อย่างถูกต้อง ระยะเวลาการนำเดินการทั้งหมดที่ผมโดนไป 7 เดือน

แต่กรณีของผมยังดีคดีนะครั้บที่ บริษัทแม่ทางญี่ปุ่นยังเปิดกิจการและยังมอบอำนาจมายังกรรมการในไทย
ได้ ลองนึกว่า ถ้าผมไปซื้อรถมือสอง จากบริษัท โคลส์เลอร์ในบ้านเราแล้วมันดันยกเลิกหรือแจ้งปิดไป
หลังจากผมซื้อ 1 วัน ผมต้องไปตามบริษัทแม่ที่อเมริกา ซึ่งบริษัทแม่ก็ดันแจ้งไปอีก ทีนี้ได้ขับรถที่โอนไม่ได้เลย

ที่มา <http://www.2tthailand.com/smf/index.php?topic=1305.0:wap2>

นายบุญมี สิมมี
พนักงานขับรถยนต์/หมวดหน้าหมวด
งานบริการยานพาหนะ